



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ครั้งที่ 15 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ...●●... เมื่อ “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เล่นบทท้าวมาลีราช คดี “บอส” ...●●... มาช้า แต่มานะ สำหรับปฏิภิกิริยาของ นายกฯ บิกตู ต่อกรณีที่ตั้งคมเคลือบแคลงสงสัย การตายกะทันหันจากอุบัติเหตุของพยานปากสำคัญในคดี “บอส” วรยุทธ อยู่วิทยา ชับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 โดยสั่งอายัดศพให้ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ...●●... ส่วนจะถึงขั้นรื้อคดีใหม่หรือไม่ นายกฯ บิกตู ยอมรับว่ากำลังให้มีการศึกษาอยู่ โดยให้กรรมการพิจารณาดูว่าสามารถรื้อได้หรือไม่ ซึ่งก็ต้องมาจับตาตูกันต่อไปว่าจะจบลงอย่างไร จะกลายเป็นแค่ “ไฟไหม้ฟาง” หรือ “ไฟไหม้ลามรัฐบาล” ...●●... โฟกัสประเทศไทย จับตาการแถลงผลการตรวจสอบของคณะทำงานของอัยการกรณีการพิจารณาการไม่สั่งฟ้องคดี บอส ที่มี นายสมศักดิ์ ทิยะวานิช รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงานในวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นำโดย นายสมศักดิ์ ทิยะวานิช รองอัยการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน, นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการคดีอาชญากรรม, นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ในฐานะเลขานุการของคณะทำงาน, นายชาญชัย ชลานนท์ นิวัฒน์ รองอธิบดีสำนักงานคดีอาญา ในฐานะคณะทำงาน และ นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงาน

อัยการสูงสุด ...๐๐... ศาลเจ้าไม่เขียน ไม่มีใครกราบไหว้ ส่งเสียงมาจาก **สมศักดิ์ เทพสุทิน** ออกมาเตือนว่า ให้ระวังอาฟเตอร์ช็อก คนนอกหักป่วนสภา หลังปรับ ครม. งานนี้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัว หน้าพรรคพลังประชารัฐ มาเหนือเมฆมั่นใจว่า ไม่มีปัญหาอะไร เพราะ “**สมศักดิ์บอกแล้วว่าให้เกียรตินายกฯ**” นั้นหมายความว่าหากมีอาการป่วนออกมานั้นก็อาจตีความได้ว่า ไม่ให้เกียรตินายกฯ หรือไม่? ...๐๐... แต่ ณ จุดนี้ **ไพ ครม. นิ่งแล้ว** โดย **นายกฯบิ๊กตู่** บอกว่ายังอยู่ในขั้นตอน ที่ต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ **ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง** “ต้องให้เวลาว່ารัฐมนตรีเขาได้มีการตรวจสอบประวัติส่วนตัวรวมทั้งเรื่องหุ้น ไม่ใช่ว่าตั้งวันนี้แล้ว พรุ่งนี้จะไปได้เสียเมื่อไหร่ คนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องเคลียร์ตัวเอง ต้องใช้เวลาเขานิดหนึ่ง” ...๐๐... ส่วนพิษพายุนินลาคู ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรง ที่อ่วมหนักสร้างความเสียหายหลายพื้นที่ในจังหวัด ทั้งทางภาคอีสาน เหนือ และใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ **น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา เชียงราย-เชียงใหม่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และ นครพนม ...๐๐... เดอะมอลล์ กรุ๊ป** ร่วมกับ **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย** จัดงาน “**M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านชีชี**” ภายใต้แนวคิด “**คำทำให้..ไม่มีที่สิ้นสุด**”ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธที่ 5 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ ...๐๐... **เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์** ร่วมกับ **คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร** เอาใจคนรักและชื่นชอบงานศิลปะหลากหลายแขนง ชวนมาช้อปปิ้ง ชิล ชิล ชื่นชมกับผลงานและสินค้าไลฟ์สไตล์สุดสร้างสรรค์ในงาน **SILPAKORN ALUMNI ART & DESIGN MARKET** ตลาดดีไซ์นและสินค้าไลฟ์สไตล์สุดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ชั้น G โซนรามมา ฮอลล์ และ ลานอเนกวิ โชน A,

B ...●●... การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานสุดล้ำด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับธุรกิจ เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางกับงาน “เที่ยวไทยไฮเทค” พบกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Startup ไทย ที่พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน นวัตกรรมความไฮเทคและความสะดวกสบายด้านการท่องเที่ยว ศุกร์ที่ 21 ส.ค. เวลา 10.00 - 15.00 น. ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <http://bit.ly/เที่ยวไทยไฮเทค> ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 4 ส.ค. เวลา 13.00 น. **อลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ บรรยายพิเศษหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส.รุ่นที่ 3 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0” ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ศรีพระราม